

Gỡ “nút thắt” thiếu giáo viên

(tiếp theo và hết)

KỶ III: TỪNG BƯỚC GỠ “NÚT THẮT”



Hoạt động trên lớp của các cháu Trường Mầm non Hòa Bình (Hưng Hà).

Không phải đến tận bây giờ ngành Giáo dục mới thực hiện các giải pháp để gỡ “nút thắt” thiếu giáo viên, thế nhưng, để giải quyết triệt để vấn đề cần có những giải pháp căn cơ và có lộ trình để bảo đảm ổn định đội ngũ giáo viên tại các trường.

Xác định nguyên nhân

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến đầu tháng 8/2019, cả nước thiếu hàng chục nghìn giáo viên, trong đó chỉ tính riêng bậc học mầm non đã thiếu trên 49.000 giáo viên. Một số tỉnh thiếu trên 1.000 giáo viên như: Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Nai, Nghệ An, Thanh Hóa... Tại Thái Bình, số giáo viên còn thiếu là trên 3.000 giáo viên, chỉ sau Sơn La (3.355 giáo viên). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên mầm non, tiểu học và thừa thiếu giáo viên cục bộ ở cấp THCS được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, chủ yếu là do công tác quy hoạch, dự báo của các địa phương chưa kịp thời hoặc không hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tăng nhanh dân số cơ học tại các khu vực trung tâm, thành phố lớn, khu công nghiệp đòi hỏi các địa phương phải tăng số lượng trường lớp, số lượng giáo viên để đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục. Đối với cấp THCS, giáo viên dạy môn này không thể điều chuyển sang dạy môn khác, giữa các cấp học cũng không thể thực hiện chuyển giáo viên cấp này sang dạy cấp khác khi không bảo đảm trình độ chuẩn đào tạo. Nguyên nhân của thực

trạng thiếu giáo viên tại Thái Bình cũng không nằm ngoài những nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phân tích báo cáo tổng kết năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo những năm gần đây cho thấy, ở bậc học mầm non, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến trường đều tăng qua các năm. Trong khi đó, năm 2012, Thái Bình là 1 trong 5 tỉnh đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi dẫn đến nhu cầu cần phải bổ sung giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu gia tăng số lượng trẻ mầm non đến trường. Số học sinh ở bậc học mầm non tăng khiến cấp tiểu học cũng tăng theo. Theo thống kê, năm 2015, toàn tỉnh có 3.695 nhóm/lớp mầm non; đến năm 2019, toàn tỉnh có 3.852 nhóm/lớp mầm non, tăng 157 nhóm/lớp. Sau khi có Nghị quyết số 39 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hầu hết các tỉnh, thành phố không được giao thêm hoặc nếu có thì được giao thêm rất ít biên chế giáo viên trong khi số học sinh ở các địa phương trong thời gian qua vẫn tăng. Tại Thái Bình, mặc dù các huyện, thành phố đã có những đợt tuyển bổ sung biên chế qua các năm song số lượng chỉ tiêu thấp, trong khi đó mỗi năm toàn ngành lại có một bộ phận giáo viên nghỉ hưu, vì vậy không thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy của các nhà trường.

Từng bước gỡ “nút thắt”

Để khắc phục thực trạng trên, một trong những giải pháp

quan trọng tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua là tập trung quy hoạch mạng lưới trường, lớp, trong đó chú trọng thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Sở Giáo dục và Đào tạo cũng các địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai việc sáp nhập các trường học theo đúng lộ trình Kế hoạch số 45 của tỉnh nhằm tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng công tác toàn diện. Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 868 trường mầm non, tiểu học và THCS. Sau một năm thực hiện sáp nhập trường học, toàn tỉnh còn 702 trường, giảm 166 trường, đạt 90,84% kế hoạch đề ra. Đối với vấn đề thiếu giáo viên trong giai đoạn “nước rút” chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới, ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành rà soát đội ngũ giáo viên hiện có ở từng trường để dự kiến số lượng giáo viên còn thiếu, số lượng giáo viên dồi dào theo từng môn học, cấp học làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều chuyển, bố trí, sắp xếp giáo viên hợp lý, không để tình trạng khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình thì thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy những môn học mới. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu, đề xuất kịp thời việc tuyển bổ sung giáo viên còn thiếu so với định mức được giao để khắc phục khó khăn này.

Tuyển 2.600 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian vừa qua, tỉnh đã nhiều lần kiến nghị về vấn đề thiếu giáo viên tại Thái Bình. Đến năm học này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép tỉnh Thái Bình được tuyển giáo viên mầm non với trên 2.600 chỉ tiêu. Thời gian tới, Sở Nội vụ cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất về biên chế của ngành Giáo dục để có kế hoạch tuyển dụng.

Về vấn đề tăng nhanh dân số cơ học dẫn đến tình trạng quá tải, thiếu giáo viên ở khu vực thành phố Thái Bình và khu vực thị trấn, thị tứ, trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các trường cố gắng tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất để chia lớp nhằm giảm đến mức thấp nhất có thể sĩ số học sinh/lớp. Bên cạnh đó, làm tốt việc phân tuyến khu vực tuyển sinh, tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu, cho con em học đúng tuyến quy định; làm tốt công tác định hướng phân luồng cho học sinh. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án phát triển cơ sở vật chất trường lớp, trong đó có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà trường có số lượng đông học sinh. Khuyến khích xây dựng thêm các trường ngoài công lập, tăng cường quỹ đất, đầu tư xây dựng thêm phòng học để giảm sĩ số học sinh/lớp.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 tổ chức đầu tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung biên chế cho 17 tỉnh tăng cơ học về quy mô học sinh và 5 tỉnh Tây Nguyên. Theo đó, có 14 địa phương tăng dân số cơ học và 5 tỉnh Tây Nguyên được bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non, trong đó có Thái Bình. Chắc chắn, niềm vui đầu năm học mới này sẽ khiến nhiều giáo viên yên tâm gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

ĐẶNG ANH

KIẾN XƯƠNG

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Kiến Xương luôn chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững mạnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Kiến Xương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các cấp các tầng lớp nhân dân; đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng

đấu phòng thủ xã, 2 cuộc diễn tập quốc phòng, an ninh cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện... Qua diễn tập đã nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của người chỉ huy và cơ quan, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền trong xử lý các tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương như công tác tuyển quân; giáo dục quốc phòng, an ninh; chính sách hậu phương quân đội... Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân khẳng định: Xác định vai trò quan trọng của công tác quốc phòng địa phương, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm tới 3 nội dung lớn là xây dựng khu vực phòng thủ cấp xã, hoàn thành tốt các chỉ tiêu quân sự địa phương và thực hiện tốt

được huấn luyện cơ bản cả về chiến thuật và kỹ năng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Ông Trần Quốc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vũ Quý cho biết: Nhận thức rõ nhiệm vụ được giao, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo những nhiệm vụ, công việc và các giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quân sự quốc phòng địa phương. Cụ thể như xây dựng kế hoạch để tham mưu chương trình, nội dung, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của cả năm theo tháng, quý; tham mưu cho cấp ủy, UBND xã ra các nghị quyết, chuyên đề và gắn trách nhiệm phối hợp của các tổ chức chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra còn luôn đề cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Từ năm 2009 - 2019,



Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương).

nền quốc phòng toàn dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Làm tốt công tác động viên quân đội, bảo đảm xếp đủ các đơn vị dự bị động viên, huấn luyện, văn bản chỉ đạo thành 100% chỉ tiêu động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Ban CHQS huyện phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu. Từ năm 2009 đến nay, Kiến Xương đã tổ chức 2 cuộc diễn tập cấp huyện, 90 lượt xã tổ chức diễn tập chiến

chính sách hậu phương quân đội. Đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ, quan tâm bố trí cán bộ phụ trách công tác quân sự bảo đảm đủ khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện, phát huy tối đa tính chủ động của cán bộ quân sự xã, của bí thư, trưởng thôn, thôn đội trưởng. Ngoài ra, còn phát huy vai trò phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc nắm số lượng thanh niên trong độ tuổi, đăng ký, bổ sung tuyển chọn gọi nghĩa vụ quân sự, quản lý đối tượng, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ... Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, địa phương đã biên chế lực lượng dân quân

xã đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 700 lượt người, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh trong phòng, chống diễn biến hòa bình, chống phá của các thế lực thù địch.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo, quản trị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đối với ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

THU THUY

Theo tín ngưỡng tâm linh cổ truyền của người Việt “Tháng tám giỗ cha”, vào dịp 20/8 âm lịch hàng năm, du khách thập phương lại hành hương về Quỳnh Phụ tham dự 2 lễ hội truyền thống đến A Sào và đến Đống Bằng tưởng nhớ ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Đến thời điểm này, Quỳnh Phụ đang tích cực hoàn thành các công đoạn chuẩn bị, sẵn sàng cho mùa lễ hội nhằm quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đất cổ, tạo ấn tượng sâu sắc trong nhận thức của du khách và du khách khắp nơi về trái hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với quan điểm chỉ đạo việc tổ chức những hoạt động diễn ra trong lễ hội truyền thống mùa thu đến A Sào và đến Đống Bằng phải trang trọng, phát huy tối đa nội lực và các tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, khơi dậy truyền thống tốt đẹp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ

QUỲNH PHỤ Sẵn sàng các lễ hội mùa thu

tiết, sắp lễ phục vụ lễ dâng hương... của các phòng, ban chuyên môn của huyện, chính quyền và nhân dân xã An Thái và An Lễ. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đài TTTT huyện, Công an huyện... phối hợp cùng Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ lễ hội. Đến thời điểm này, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, về cơ bản mọi công tác tổ chức đã hoàn tất.

Năm nay, lễ hội truyền thống đến A Sào được tổ chức trong 3 ngày từ 18 - 20/9 (20 - 22 tháng 8 âm lịch) tại khu di tích lịch sử văn hóa đình - đền Bến Tượng A Sào, xã An Thái với sự kiện trọng tâm là lễ dâng hương tưởng niệm 719 năm ngày mất Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương (1300 - 2019) cùng các hoạt động lễ cáo yết, lễ rước bô, tế thánh, lễ cầu siêu cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian như: giải cờ tướng, kéo co, giã bánh giầy, giải pháo đất... Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, triển khai công tác tuyên truyền, trang trí, khánh

Các hoạt động chính trong lễ hội là dâng hương tế lễ và các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như bơi chải, đấu vật, chọi gà, cờ tướng, bóng chuyền... Ông Đinh Bá Rỡ, Chủ tịch UBND xã An Lễ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của huyện, ngay từ tháng 7, địa phương đã chủ động xây dựng và triển khai các bước chuẩn bị cho lễ hội theo kế hoạch, đến nay, về cơ bản đã hoàn tất. Bên cạnh việc chỉnh trang lại bãi đỗ xe rộng trên 20.000m², sân bãi tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; nâng cấp, sửa chữa hệ thống các ki-ốt bán hàng, đường điện, nhà vệ sinh, phòng tắm, toilet, nhà bạt, tổng vệ sinh trên toàn địa bàn xã, tổ chức vớt bèo, khơi thông dòng chảy sông Diêm Hộ phục vụ hoạt động bơi chải trong lễ hội... Dự kiến đón trên 1 vạn du khách trong dịp lễ hội đến Đống Bằng, công tác an ninh nhà đến trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được đặc biệt coi trọng. Để tạo hình ảnh thân thiện thu hút và lưu giữ khách, thời gian qua,



Thi giã bánh giầy trong lễ hội đến A Sào, xã An Thái (Quỳnh Phụ).

địa phương tập trung tuyên truyền hạn chế hiện tượng đốt vàng mã, tránh gây ô nhiễm môi trường, lãng phí, nguy cơ hỏa hoạn. Lực lượng công an xã, an ninh nhà đến trật tự với Công an huyện bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh còn tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, kiến quyết xử lý các

trường hợp bán hàng rong, ăn xin, đổi tiền lẻ, móc túi, chèo kéo du khách... gây ảnh hưởng tới mỹ quan lễ hội. Việc tổ chức thành công các lễ hội đến A Sào và đến Đống Bằng không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, thông qua các hoạt động văn hóa sôi nổi, lành mạnh

trong lễ hội còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân địa phương quan tâm, tích cực tham gia, lập thành tích chào mừng huyện Quỳnh Phụ vừa cán đích huyện nông thôn mới đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập huyện.

TRỊNH CƯỜNG